
 
เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  

ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ  
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน     ๓     เรื่อง 

๑.๑  เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  จ ำนวน ๒ เรื่อง 
๑. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในคณะกรรมาธิการ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔)    

๑.๒  เรื่องทีไ่ม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดี 

ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
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เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

(๓)  กระทูถ้าม จ านวน     ๒     กระทู ้

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ  จ านวน     ๑     กระทู ้

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารกรมสง่เสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นายออน กาจกระโทก เป็นผู้ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ) 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา  จ านวน     ๑     กระทู ้

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การขยายท่าอากาศยานแพร่ (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ต้ังถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร  เจริญศรี) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ

กระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่ าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิก 
ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ  
ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 

-  เรื่องด่วน 

-  ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด (ตามข้อบังคับ  
ข้อ ๑๐๕) 

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองได้มีมติเห็นชอบให้คัดเลือก นายวิษณุ  วรัญญู   
รองประธานศาลปกครองสูงสุด ด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  
เป็นต้นไป เนื่องจาก นายวรพจน์  วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด จะต้องพ้นจากต าแหน่ง  
เนื่องจากมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากต าแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๒๑ (๓) ประกอบมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอชื่อ นายวิษณุ  วรัญญู  
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ผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวต่อวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง
มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธร รม 
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประกอบด้วย 

๑. นายกล้านรงค์  จันทิก   ๒. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์  
๓. พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ   ๔. พลเอก ดนัย  มีชูเวท 
5. นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม   6. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง   
7. นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์   ๘. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์  
๙. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ   ๑๐. นายศรีศักดิ์  วฒันพรมงคล   
๑๑. พลเอก สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล   ๑๒. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์                        
๑๓. พลโท อ าพน  ชูประทุม   ๑๔. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ   
๑๕. พลเอก อู้ด  เบื้องบน   
โดยก าหนดเวลาการปฏิบตัิงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้ง 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน   ๒   เรื่อง 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทาง
ส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความ  

เป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ (พลเอก ทวีป  เนตรนิยม) กรรมาธิการในฐานะรองประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง และประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทาง
ส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (นายทรงเดช  เสมอค า) และเลขานุการคณะท างาน 
(นางสาวกมลวรรณ  รอดจ่าย) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้  
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รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมีเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษา 
และวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของนักกีฬาที่อยู่ในวัยเรียน และสภาพการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางด้านกีฬา โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทาง
ส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง องค์ประกอบ
ของหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งมี ๖ องค์ประกอบ คือ  
(๑) บริบทของหลักสูตร พิจารณาจากความพร้อมภายในที่ขับเคลื่อนหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ (๒) เป้าหมาย
และจุดเน้น โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (Excellence) และพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional) รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (Degree) (๓) เนื้อหาและรายวิชา 
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มรายวิชากีฬาเฉพาะทางตามความถนัด กลุ่มรายวิชา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม โดยมีสัดส่วนในการเรียนกลุ่ม 
รายวิชากีฬาเฉพาะทางตามความถนัด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ (๔) กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผสมผสานการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับช่วงวัย (๕) ระยะเวลาเรียน ต้องมีการ
ปรับเกณฑ์การนับระยะเวลาการเข้าเรียนให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของนักกีฬา (๖) เกณฑ์
การวัดและประเมินผล ต้องมีความหลากหลาย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับบริบทของภารกิจของนักเรียน  
ที่เป็นนักกีฬาทั้งในด้านวิชาการ ทักษะกีฬา และความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ 
และส่วนที่สอง แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มี
ทักษะด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเปน็เลิศไปสูก่ารปฏิบัติ ซึ่งมี ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับนโยบาย หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในการก าหนดนโยบายส าคัญ (๒) ระดับการขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันและขับเคลื่อนการด าเนินการที่ส าคัญ และ 
(๓) ระดับปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ได้แก่ สถานศึกษา สมาคมกีฬาและเครือข่ายด้านกีฬา  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า 
(๑) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาแบบเฉพาะบุคคล (Tailor made)  
(๒) ควรเริ่มพัฒนาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (๓) ควรมีสาย
การเรียนทางการกีฬานอกเหนือจากสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ (๔) ควรมีการจัดท าหลักสูตร
เฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาในระดับอุดมศึกษา (๕) ควรพิจารณาบริบทของโรงเรียนในแต่ละสังกัด
ที่มีบริบทแตกต่างกัน และหากมีการทดลองใช้หลักสูตรเฉพาะทางในโรงเรียนน าร่องควรพิจารณาคัดเลือก
ให้ครอบคลุมนักเรียนที่อยู่หลากหลายสังกัด (๖) ควรพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการใช้หลักสูตรเฉพาะทาง 
ได้แก่ ครูพลศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬา (๗) ควรพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการด ารงต าแหน่ง
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ผู้บริหารโรงเรียนที่จ าเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาด้านพลศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬา (๘) ควรมี
การพัฒนากีฬาควบคู่กับการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (๙) ควรน า
กระบวนการคน้หาแววอัจฉรยิะ (talent identification) มาเป็นส่วนหนึง่ของการค้นหานกักฬีาที่เหมาะสม
กับแต่ละชนิดกีฬาก่อนน าเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทาง (๑๐) ควรให้นักกีฬาได้รับการแนะแนวทาง
การศึกษาต่อและการเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อการวางแผนในอนาคต และ (๑๑) ควรมีอาชีพหรืองานรองรับ
ส าหรับนักกีฬาโดยองค์กรภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคมกีฬา และองค์กรต่าง ๆ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุปเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) เสนอแนะ
แนวทางจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเยอรมัน) โดยเสนอแนวคิดส าคัญที่ว่า 
“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่งสนับสนุนให้มีกองทุนการศึกษาทางเลือก ซึ่งมีหน้าที่ในการค้นหา พัฒนา  
และต่อยอดบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้เข้าสู่หลักสูตรปฏิบัติการของสมาคม/สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬา ภายใต้หลักสูตรเฉพาะทางด้านกีฬา มีระยะเวลาในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะ 
และมีแหล่งเงินทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน จนส่งต่อบุคลากรนั้นให้สามารถประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต (๒) ควรพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาทั้งระบบ ทั้งในระดับ
นโยบาย การก ากับดูแล และการปฏิบัติ โดยเร่งด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ (๓) การพัฒนา
บคุลากรที่มีทักษะด้านกีฬาไม่ควรยึดติดกับการศึกษาภาควิชาการหรือวิชาสามัญ แต่ควรส่งเสริมการศึกษา
ตามแนวทางเฉพาะที่เหมาะสม (๔) ควรให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐานในทุกด้าน อาทิ ด้านโภชนาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (๕) ควรมีการขึ้นทะเบียน 
เพ่ือจัดท าท าเนียบส าหรับนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนต่อไป (๖) ควรให้ความส าคัญด้านสภาพแวดล้อม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักกฬีานอกเหนอืจากการพัฒนาหลักสูตร และควรมีการพัฒนาหลักสูตร
การกีฬาแต่ละประเภท รวมทั้งสนับสนุนสมาคมกีฬาแต่ละประเภทด้วย (๗) ควรน าแนวทางการด าเนินงาน
ของต่างประเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพ่ือพัฒนา 
สูค่วามเป็นเลิศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศจะให้ทุนการศึกษาส าหรับนักกีฬา 
หรือประเทศจีน การด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาถือเป็นภารกิจส าคัญในการแสวงหาและสนับสนุนผู้มี
ความสามารถด้านกีฬา (๘) ควรสนับสนุนให้มีกระทรวงการกีฬา เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) และ
การขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการกีฬาในทุกมิติ (๙) ควรมีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และทักษะ (ภาษา การค านวณ ความคิดสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวร่างกาย (กีฬา) ฯลฯ) ไปพร้อม ๆ กัน โดย
ด าเนินการฝึกฝนและอบรมอย่างต่อเนื่องในเวลาที่เหมาะสม โดยพบว่าทักษะจะมีการพัฒนาสูงสุดในช่วง
อายุระหว่าง ๒๐ – ๒๕ ปี  อย่างไรก็ตาม ควรมีแนวทางรองรับส าหรับกรณีที่บุคลากรไม่สามารถพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศไว้ด้วย อาทิ การสนับสนุนผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการหรือด้าน
อื่น ๆ ด้วย  
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หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการได้ตอบชี้แจง  
สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬา
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ภายใต้ข้อพิจารณาว่ามีโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยด าเนินการอยู่  โดยเป็น
การด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีทักษะด้านการกีฬา  ทั้งนี้ กรณีที่บุคลากรไม่สามารถ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ สามารถศึกษาเรียนรู้เพ่ือเป็นนักโภชนาการ นักกายภาพบ าบัด  นักจิตวิทยาการ
กีฬา และอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยพบว่า ปัจจุบันมีความต้องการนักกายภาพบ าบัด ในอัตราสูง   
อนึ่ง เมื่อรายงานการพิจารณาศึกษาผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว จะได้มีการ
ประสานและผลักดันให้มีการด าเนินการต่อไป  ส าหรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่ น ๆ 
คณะกรรมาธิการขอรับไว้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการจัดท าหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬา
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกต้ัง  
ให้สุจริตและเที่ยงธรรม กรณีศึกษา : การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี) และที่ปรึกษา  
คณะอนุกรรมาธิการ (นายอาคม ทิมประเสริฐ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม โดยได้น าเสนอ 
สภาพปัญหาของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ  
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงหรือประชาสัมพันธ์  
ผ่านโซเชียลมีเดีย นโยบายพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง การซื้อสิทธิขายเสียง และกระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะแนวทาง 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการเลือกตั้ งที่สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม รวม ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ควรปรับปรุงระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่และจ านวนประชากรมากขึ้น และการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขต
ที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าเขตละ ๑ คน (๒) ควรมีการทบทวน ปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด ารงต าแหน่งปกครองในระดับท้องที่ กล่าวคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ 
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ต่อภารกิจงานราชการ ประชาชนและสังคม ตามระบอบประชาธิปไตย อาทิ วาระการด ารงต าแหน่ง ขั้นตอน
วิธีการได้รับเลือก การให้ประชาชนเลือกโดยตรง ตลอดจนผู้ที่ลาออกจากต าแหน่งปกครองในระดับท้องที่
เพ่ือไปลงสมัครรับเลือกตั้งหรือด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินงาน
ในการจัดการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งปกครองในระดับท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (๓) ก่อนการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกรัฐสภา ควรให้มีการอบรม สัมมนา หรือปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มิใช่เพ่ือผลประโยชน์แอบแฝงของพรรคการเมืองของตนเอง  
หรือกลุ่มการเมืองอื่น (กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง)  

ภายหลังที่คณะกรรมาธกิารไดเ้สนอรายงานตอ่ที่ประชมุแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ (๑) การส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม ควรมีการควบคุมตรวจสอบการ
ก าหนดนโยบายประชานิยมของพรรคการเมือง ซึ่งอาจเข้าลักษณะสัญญาว่าจะให้ และหากมีผลให้ต้อง
จัดการการเลือกตั้งใหม่ ก็จะท าให้ประเทศได้รับความเสียหาย (๒) จิตส านึกที่ดีของนักการเมือง ที่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นมากกว่าการมีกติกาจ านวนมากเพ่ือ
ควบคุมการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม (๓) วิธีการจัดการเลือกตั้ง มีความเห็นเปน็สองฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นว่า 
ควรใช้เทคโนโลยีหรือน าวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้
ดุลพินิจในการวินิจฉัยบัตรดี บัตรเสีย กับอีกฝ่ายที่เห็นว่า แม้การน าเทคโนโลยีหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้จัดการเลือกตั้ง จะท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว แต่การตรวจสอบความถูกต้องท าได้ยาก และใ ช้
งบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก จึงเห็นว่าควรใช้บัตรเลือกตั้งเหมือนเดิม  (๔) การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ควรมุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชน โดยควรเข้าไปด าเนินการในสถานศึกษา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกล้าตอบค าถามเยาวชนในทุกประเด็นที่อาจท าให้เกิดความเคลื อบแคลง
สงสัย และ (๕) ควรยกเลิก “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” เนื่องจากไม่ใช่คนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และใช้งบประมาณในการด าเนินงานจ านวนมาก โดยเสนอให้มี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด” ไว้เช่นเดิม  

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า 
การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ ของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ประเทศไทยนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้วจ านวน ๒๗ ครั้ง 
และได้ผ่านการพัฒนาระบบการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
รัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ ทุกกิจกรรมของกระบวนการเลือกตั้งสามารถประสบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการ แม้ว่าคณะกรรมาธิการจะไม่ได้ลงพ้ืนที่หน่วยเลือกตั้งทุกเขต แต่ก็ได้ประสานงานกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ 
ในการหาเสียง นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในการ
เลือกตั้ง ดังเช่นที่ด าเนินการแล้วในหลายประเทศ โดยระยะแรกเริ่มใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
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หรือผู้บริหารท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง และเสนอให้ยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่าปฏิบัติ
หน้าที่ซ้ าซ้อนกับกรรมการการเลือกตั้ง และเสนอให้มีคณะกรรมการหรือคณะท างานส่งเสริมประชาธิปไตย
ประจ าจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ 
ทรงเป็นประมุข  ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงรายงาน  
ให้สมบูรณ์ก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี) 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม่  จ านวน     ๑     เรื่อง 

- รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  
(ตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒)  

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและส านักงานศาล

ปกครอง ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง (นายประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์) กับคณะ 
ได้เข้าร่วมชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม  
และการต ารวจ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ (พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 

ศาลปกครองควรเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้ได้ตามแผนแม่บทด้านที่ ๑ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงมีปริมาณคดีค้าง
พิจารณาทั้งศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ควรจัดประเภทคดีที่พิจารณาและตัดสินที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนออกจากกัน รวมทั้งประเภทคดีที่มีข้อเท็จจริงเดียวกั นหรือที่เคยมีแนว 
ค าวินิจฉัยไว้แล้ว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการคดีที่ล่าช้าได้ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและได้รับการสนับสนุน แต่จะต้องมี
ระบบตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่เข้มงวดรัดกุม และจะต้องค านึงถึงกลุ่มประชาชนที่ยัง 
ไม่อาจจะเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส าคัญขององค์กร การจัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีและความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดี  
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และการบังคับคดีมีมาตรฐานและรวดเร็วยิ่งขึ้นควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศาลปกครองเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนด ควรส่งเสริมและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อัตราก าลังของตุลาการ  
ทั้งในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดถือว่ามีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณคดีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของศาลปกครอง การเพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากรโดยเฉพาะการเปิดท าการศาลปกครองตาม
ภูมิภาคเป็นเรื่องที่ควรเรง่ด าเนนิการให้เป็นรปูธรรมและควรมีมาตรการในการบริหารกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง โดยลดขั้นตอนและป้องกันไม่ให้เกิดการประวิงการด าเนินคดี โดยการส่งข้อมูลล่าช้า
และการขอขยายระยะเวลาที่เกินความจ าเป็น 

การประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาคดีปกครอง การวินิจฉัยปัญหา 
ข้อกฎหมาย และปัญหาด้านการบริหาร มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานศาลปกครองควร
รวบรวมเผยแพร่จัดท าเป็นแนวบรรทัดฐานค าวินิจฉัยของตุลาการศาลปกครอง และควรผลักดันขับเคลื่อน
แนวบรรทัดฐานเพ่ือให้เกิดผลปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ควรใช้ข้อมูลสถิติคดี โดยเฉพาะเรื่องการจ าแนก 
ตามระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคดีและตามประเภทเรื่องที่ฟ้องมาเป็นฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการ 
โดยเร่งรัดคดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ล่าช้าให้รวดเร็วขึ้น และในส่วนของการจ าแนก
ตามประเภทเรื่องที่ฟ้อง โดยการจัดกลุ่มประเภทคดีที่มีลักษณะอย่างเดียวกันให้ได้รับการพิจารณาจาก 
ตุลาการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จะท าให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ศาลปกครอง
ไม่ได้น าเรื่องของคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัย ในการก าหนดระยะเวลา 
การด าเนินงานคดี อาจไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการคดีที่ล่าช้าให้มีประสิทธิภาพได้ จึงควรก าหนด
รายละเอียดขั้นตอนส าหรับคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอีกกลุ่มไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์
สามารถป้องกันและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทันท่วงที ควรน ากระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ส่วนที่ ๒/๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) มาใช้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากหรือไม่มีความซับซ้อน 
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการพิจารณาคดีที่ล่าช้าและสามารถลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาลงได้ 

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การจัดท ารายงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองมีการระบุรายละเอียดผลการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด าเนินงานภายในส านักงาน โดยการน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมวุฒิสภาในครั้งที่ผ่านมามาปรับใช้ โดยส านักงานศาลปกครองมีการปรับปรุงแผนแม่บท 
การพัฒนาศาลปกครอง โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง การปรับปรุงระบบ 
ศาลปกครองแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี จ านวนคดีที่ค้างในสารบบยังมีจ านวนมาก เมื่อเทียบจ านวน
ตุลาการศาลปกครองกับปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะเห็นได้ว่า ต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง
ค่อนข้างขาดแคลน ส านักงานศาลปกครองมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่อง 



๑๐ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

การพัฒนาตุลาการศาลปกครอง การพัฒนาในส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกับปริมาณคดีที่ค้างอยู่หรือไม่ 
ประกอบกับมีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 
โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่นนี้ ส านักงานศาลปกครองมีการด าเนินการ  
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วหรือไม่ มีคดีที่ได้รับการไกล่เกลี่ยจ านวนเท่าไหร่ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเภทคดีที่มีการฟ้องคดีมายังศาลปกครองจะเห็นได้ว่า คดีเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล มีปริมาณคดีที่อยู่ในการพิจารณามากที่สุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ส านักงาน  
ศาลปกครองควรจัดท าสรุปผลการวินิจฉัยแต่ละคดีเพื่อให้หน่วยงานที่ถูกฟ้องได้ศึกษา และหน่วยงานก็ควร
ถอดบทเรียนจากผลการพิจารณาคดีดังกล่าวเพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการบังคับคดี
ของศาลปกครอง ควรมีการเพิ่มรายละเอียดในรายงานเกี่ยวกับ มูลค่าการบังคับคดี  ร้อยละของคดีที่มีการ
บังคับคดีไปแล้ว และมีวิธีการบริหารการบังคับคดีอย่างไร อีกทั้งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตุลาการศาลปกครองที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไม่มีบทบัญญัติ 
ให้การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งตราขึ้นสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่นนี้ การที่วุฒิสภา 
ให้ความเห็นชอบตุลาการศาลปกครองเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันหรือไม่  

จากนั้น เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง (นายประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์) ได้ตอบชี้แจง 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิจารณาพิพากษาคดี  
ศาลปกครองมีการลดขั้นตอนในการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด โดยคดีที่ไม่มีประเด็นยุ่งยาก 
ซับซ้อน จะไม่มีการนั่งพิจารณา ส่วนคดีที่มีประเด็นในค าฟ้องครบถ้วนสมบูรณ์และการด าเนินคดีแบบปกติ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะมีการก าหนดให้มีการพิจารณาคดีดังกล่าวแบบเร่งด่วน มีการน า
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ซึ่งจากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคดีที่เข้าสู่
กระบวนการดังกล่าว จ านวน ๗๑๔ คดี มีคดีที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ๓๘๓ คดี มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาคดี เพ่ือให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ระบบติดตาม
ความคืบหน้าของคดี การพัฒนาห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร
จัดการคดีค้างสะสมให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการวิเคราะห์และจัดท าค าวินิจฉัยต้นแบบส าหรับคดีที่มีประเด็น
ใกล้เคียงกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดีให้การพิจารณาพิพากษาเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ส่วนประเด็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับคดีปกครอง มีการติดตามการบังคับคดี
ปกครองโดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยมีผู้บริหารของศาลปกครองติดตามการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีคดีที่ต้องด าเนินการบังคับคดี จ านวน ๑ ,๓๐๐ คดี  
โดยด าเนินการบังคับเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๑,๕๑๘ คดี ซึ่งถือว่าบรรลุผลตามเป้าหมาย  



๑๑ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

ส าหรับประเด็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่  
ของส านักงานศาลปกครองมีการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและ 
การแสวงหาข้อยุติของปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ส่วนประเด็นการเพ่ิมอัตราก าลังของตุลาการศาลปกครองเพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนคดี ซึ่งศาลปกครอง
ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังตุลาการศาลปกครองสูงสด จ านวน ๘๔ อัตรา แต่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จากส านักงบประมาณ จ านวน ๖๐ อัตรา ปัจจุบันมีอัตราว่าง จ านวน ๒ อัตรา ส าหรับประเด็นข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส านักงานศาลปกครอง ขอรับไว้เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 

- ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

ผลการพิจารณา 
ท่ีประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหาร

และความมั่นคงของรัฐ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 


